

Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

Những năm qua, xã Tây Giang (Tiền Hải) luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Theo đồng chí Tạ Văn Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã: Hàng năm Đảng ủy đều chỉ đạo

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung cụ thể học và làm theo gương Bác; đồng thời, tổ chức cho các chi bộ, đoàn thể, cá nhân người đứng đầu mỗi tổ chức đăng ký thi đua; lượng hóa việc "làm theo" thành các tiêu chí cụ thể, đánh giá kết quả theo thang điểm 100, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm. Nhờ vậy, ý thức tự giác trong thực thi công vụ, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, việc học và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên

trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 5 năm qua, Đảng bộ xã đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; kinh tế phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58 triệu đồng.

Cùng với xã Tây Giang, việc học và làm theo gương Bác thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên,

đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác. Những nội dung đăng ký làm theo của các tập thể đều cụ thể, bám sát yêu cầu công việc và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết cũng như trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung đăng ký của cá nhân đa số đều gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hướng trọng tâm vào giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách, tác phong công tác... Việc xây dựng kế hoạch đăng ký "làm theo" và kết quả "làm theo" được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như: xây dựng sổ vàng học tập và làm theo lời Bác, bản đăng ký thi đua làm theo lời Bác, sổ tư dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Việc xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước,

cần cứ tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 - 2 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Ban thường vụ cấp ủy có trách nhiệm quan tâm, theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Vì vậy, việc học và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, triển khai hàng trăm phong trào, cuộc vận động, các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ. Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm (2016 - 2020) tăng 8,7%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,7 - 1,8 lần so với năm 2015. Hết năm 2019, Thái Bình đã hoàn thành nhiệm



Hệ thống giao thông của xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) được đầu tư đồng bộ.

Việc làm thiết thực theo gương Bác

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Chỉ thị sau khi ban hành đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là việc làm thiết thực của Thái Bình trong học tập và làm theo gương Bác.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức thực hiện khá tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành quan tâm, chủ động thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc tặng hoa chúc mừng tại các cuộc mít tinh, đại hội, hội nghị, lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành và một số hoạt động khác ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn

phô trương, hình thức, lãng phí. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành vào các năm tròn (lê 5 năm) và năm chẵn (tròn chục), trừ các ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12. Những năm khác chỉ tổ chức sinh hoạt nội bộ, thực sự gọn nhẹ, thiết thực, tiết kiệm; không mời các cơ quan, đơn vị, địa phương khác dự chiêu đãi và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị không đến tặng hoa chúc mừng.

Trong các hội nghị, lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành vào các năm tròn, năm chẵn ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tặng tối đa 5 lẵng hoa của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nếu thành lập đoàn chung thì tặng 1 lẵng hoa chung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại các cuộc mít tinh, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự chỉ tặng chung 1 lẵng hoa. Không tặng hoa khi đón, tiễn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi cơ sở, tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong các hoạt động như lễ khai mạc hội thi, hội thao, giao lưu văn nghệ... trường hợp cần thiết đơn vị chủ trì tổ chức có thể tặng đại diện mỗi đoàn tham dự 1 bó hoa nhưng phải quán triệt thực hành tiết kiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm

tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho việc tặng hoa không đúng quy định. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng khuyến khích các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp thực hiện theo tinh thần Chỉ thị đã ban hành.


Giá trị của một bó hoa hay một lẵng hoa tuy không lớn nhưng "tích tiểu thành đại", số tiền hàng năm chi ra cho việc mua hoa là rất lớn, mà phần lớn số tiền này đều từ ngân sách nhà nước, từ chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Trong

Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy



Học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, thời gian qua, cán bộ, đảng viên huyện Thái Thụy đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm trong cơ quan và ở gia đình, gương mẫu không uống rượu, bia khi tham gia giao thông và trong giờ hành chính; tích cực xây dựng cảnh quan môi trường công sở sạch đẹp, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc. Phong trào bảo vệ môi trường, trồng hoa, cây cảnh lan tỏa đến từng gia đình, ngõ xóm, các con đường hoa thay thế cỏ dại được đảng viên và nhân dân hưởng ứng chăm sóc tạo môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều địa phương thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, xây cất mộ mã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ)



Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Toàn xã đã xây dựng được 23 mô hình tiêu biểu, trong đó có 11 mô hình về phát triển kinh tế, 9 mô hình về xây dựng đời sống văn hóa, 3 mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, 9 mô hình về xây dựng đời sống văn hóa, 3 mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế. Ngoài ra, chúng tôi chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ đó tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng dương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong những năm tiếp theo.

ĐÀO QUÝN

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp (DN) đã có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo vệ sức khỏe người lao động (NLD).

Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình (khu công nghiệp TBS Sông Trà) có trên 5.400 công nhân, chuyên sản xuất dây dẫn điện xe ô tô. Với số lượng công nhân lớn, sản xuất mật độ cao, do đó các quy định về bảo đảm ATVSLĐ được Công ty quản lý nghiêm ngặt. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với duy trì sản xuất, kinh doanh, Công ty đã có nhiều biện pháp bảo đảm ATVSLĐ. Ông Đoàn Văn

Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Khi chưa có dịch Covid-19, các hoạt động như phun khử khuẩn nhà xưởng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc Công ty chưa triển khai; bữa ăn cũng không chia ca, ngồi giãn cách và có vách ngăn. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, mọi hoạt động được kiểm soát chặt chẽ hơn hướng tới mục tiêu chính là bảo đảm sức khỏe cho NLD.

Tại Công ty TNHH May Hưng Nhân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh), từ khi có dịch Covid-19, hoạt động bảo đảm ATVSLĐ được Công ty quan tâm hơn. Công ty tổ chức mua khẩu trang phát cho NLD; yêu cầu NLD thực hiện nghiêm việc sát khuẩn, đo thân nhiệt

trước khi vào làm việc. Trong tháng công nhân và tháng hành động ATVSLĐ năm nay, thay vì tổ chức khám sức khỏe cho NLD tại các đơn vị y tế, Công ty tổ chức khám sức khỏe ngay tại Công ty để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dù không tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động ATVSLĐ nhưng các hoạt động bảo đảm ATVSLĐ cho NLD vẫn được Công ty duy trì, tập trung vào việc khám sức khỏe, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho NLD.

Những năm qua, mặc dù công tác bảo đảm ATVSLĐ luôn

được các cấp, ngành, DN quan tâm, tuy nhiên, việc quản lý rủi ro tại DN vẫn còn thiếu hiệu quả, đặc biệt là ý thức của NLD chưa cao, do đó số vụ tai nạn lao động hàng năm có chiều hướng tăng. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 88 vụ

tai nạn lao động với 98 người bị nạn. Cùng với đó, ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của NLD tại một số DN chưa cao, vẫn còn tình trạng tập trung đông người, không đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội đã

ghi nhận nhiều công nhân trong các khu, cụm công nghiệp mắc Covid-19, việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch càng phải được coi trọng.

Tháng hành động ATVSLĐ năm nay có chủ đề: "Tăng cường sự đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ

và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên". Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành đã và đang triển khai nhiều hoạt động, trong đó yêu cầu các DN thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền NLD nâng cao ý thức bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch. Ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hướng ứng tháng hành động ATVSLĐ năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng bảo đảm ATVSLĐ, phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh giám sát, tăng cường phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19.

NGUYỄN CƯỜNG



Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca để nâng cao sức khỏe cho người lao động.